



www.sahakomtrc.com

ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานไทยเรยอน จำกัด

ปีที่ 35 ฉบับที่ 382

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

36 หมู่ 2 ถนนอุรุษา-อ่างทอง ค. โทสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ 0-3567-2127,129 /sahakomtrc@hotmail.com

สหกรณ์ มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิตกลุ่มแก่สมาชิก จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ มอบเงินค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตของนายอำนาจ ชุ่มชวย สมาชิกสมทบ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางศิริขวัญ ป่าพุกษา ผู้รับผลประโยชน์ โดยทำการมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสมทบที่ถือเงินค่าหุ้นตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โดยสมาชิกที่เสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสินไหมทดแทน 50,000 บาท แต่ถ้าเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจะได้รับเงินสินไหมทดแทน 200,000 บาท

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท แก่สมาชิกที่เกษียณอายุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (มูลค่า 26,300 บาท) ให้แก่นายแผนก โพธิ์สุวรรณ สมาชิกแผนกบริหาร (อ็อกซิลลารี ซ่อมบำรุง) เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายเฉลย ชมบุหรีน รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการร่วมกันมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (มูลค่า 26,300 บาท) ให้แก่นายธวัช นาควัน (อ่านต่อหน้า 3)



รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 (พ.ศ.2563)

นายลิขิต	มีบำรุง	ประธานกรรมการ
นายเฉลย	ชมบุหรั้น	รองประธานฝ่ายการเงิน
นายพีระภัทร	ลอยละลิว	รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุทัศน์	เอี่ยมแสง	เลขานุการ
นายวิรัตน์	ชูจิตต์	เหรียญก
นางสาวพรรษพร	แสงประพาพ	กรรมการ
นายพงษ์ทร	ทับแถม	กรรมการ
นายสมยศ	นันทาวัง	กรรมการ
นายอรรถพล	พูลทอง	กรรมการ
นายเสน่ห์	ชุ่มหฤทัย	กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์	คงมี	กรรมการ
นายณัฐภูมิ	สุวรรณวงศา	กรรมการ
นายกฤษณชัย	สินธุประสิทธิ์	กรรมการ
นายธนกฤต	วโรตนม์	กรรมการ
นายศุภกิตต์	ทิพย์สิงห์	กรรมการ

เจ้าหน้าที่สทกรณ้อมทรัพย์ฯ

นางเกษมศรี	เมฆหมอก	ผู้จัดการ
นางนาถ	มงคลหว่า	หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นางสาวนุชนารถ	แก้วน้ำเชื้อ	เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฐิติพร	ควรบำเรอ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดวงกมล	แก้วสุกใส	เจ้าหน้าที่การเงิน

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : นายพีระภัทร ลอยละลิว

กองบรรณาธิการ ✨ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ✨ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ ✨ นางสาวพรรษพร แสงประพาพ
 ✨ นายพงษ์ทร ทับแถม ✨ นายสมยศ นันทาวัง ✨ นายอรรถพล พูลทอง
 ✨ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา ✨ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ✨ นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์
 ✨ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ ✨ นายศรีโพธิ์ วายพิกตร

อาร์คเวิร์ค : นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ

ติดต่อเรา

☎ : 035-672127,129 📱 : 095-5176507 เบอร์ภายใน : 3343 ผู้จัดการ (เกษมศรี) : 089-9006596

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท แก่สมาชิกที่เกษียณอายุ (ต่อจากหน้า 1)

สมาชิกแผนกสตรี เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ คณะกรรมการอำนวยการทำการอบรมสมาชิกใหม่ 5 ราย และประชุมประจำเดือนฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการอำนวยการ ได้แก่ นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายการเงิน นายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เหมรัตน์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ทำการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีนายลิขิต มีบำรุง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุม ดังนี้ คือ



- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- การติดตามผลการประชุมคราวก่อน

1. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหมรัตน์ เสนอให้สหกรณ์จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้สมาชิกที่ต้องการมีบ้านอยู่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามที่เหมรัตน์ เสนอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณามีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการนี้ และให้สำรวจความต้องการสมาชิก มีมติทำการแต่งตั้งคณะทำงานจัดหาผู้รับเหมาและให้ผู้รับเหมานำแบบบ้านมาเสนอ กรรมการเลือกแบบบ้านไว้ 4 แบบแล้ว ผลการติดตาม มีมติให้ทำการชะลอไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

2. การยกย่องระเบียบสหกรณ์.....จำกัดว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. มาเพื่อให้สหกรณ์พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19

ผลการติดตาม ประธานฯ ได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ ไม่จำเป็นต้องออกระเบียบฯ ดังกล่าว เนื่องจากสหกรณ์ฯ ไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้

- ที่ประชุม ให้เปิดกู้เงินกู้สามัญ - กู้เงินกู้พิเศษเพื่อทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 โดยนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

- สมาชิกท่านหนึ่งขอกู้เงินกู้พิเศษ (ชำระหนี้สิน) แต่เนื่องจากเงินในช่องเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกยื่นคำขอกู้เงินกู้พิเศษ และมอบหมายคณะกรรมการสินเชื่อไปสำรวจหลักทรัพย์เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- การแจกข้าวสารและน้ำมันพืชแก่สมาชิกกรณีสมาชิกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ที่อยู่ไกลและไม่สามารถเดินทางมารับข้าวสารและน้ำมันพืชได้ มติที่ประชุม มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำการแจ้ง

แก่สมาชิกแผนกพันสภาพการเป็นพนักงานที่อยู่ไกลว่า สหกรณ์ฯ จะทำการประกาศขายของแจกเพื่อนำเงินมาซื้อหุ้นพิเศษให้กับสมาชิก

- การแจกข้าวสารและน้ำมันพืชแก่สมาชิกกรณีสมาชิกสามัญแต่ละแผนก ที่ยังไม่ได้รับ

มติที่ประชุม กำหนดแจกข้าวสารและน้ำมันพืช ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หากไม่มารับภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

- สมาชิกแผนกพันสภาพฯ (ลาออกจากบริษัท) ท่านหนึ่ง ของดส่งต้นเงินกู้ในช่วงนี้ เนื่องจากรอการขายที่ดินก่อน แล้วจะดำเนินการส่งให้ตามปกติ

มติที่ประชุม ให้ระงับการบังคับคดี และนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

- สมาชิกแผนกพันสภาพฯ (ลาออกจากบริษัท) ท่านหนึ่ง ของดส่งต้นเงินกู้ จะขอส่งแต่ดอกเบี้ย เพื่อชะลอการโอนหนี้ให้กับคนค้าประกัน

มติที่ประชุม อนุมัติให้ระงับการโอนหนี้ให้กับผู้ค้าประกัน เนื่องจากสมาชิกได้ดำเนินการชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ

ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2563 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กรรมการและที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการเสวนากับสมาคมผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เจริญญิก นายเกษมชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ นายศรีโพธิ์

วายุพัทธร ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และนายมานะกุล พรรณเรณู ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง “เจาะลึก...เส้นทางการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย” ณ ห้องประชุม ชั้น 701 ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีสมาคมผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นผู้จัดการสัมมนา

การสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการล้มละลายกับการฟื้นฟูกิจการและขั้นตอนหรือกระบวนการร้องขอฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายฯ **รองประธานและผู้จัดการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ ที่ปทุมธานี**

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคุราโบ จำกัด ณ สโมสรบริษัท คุราโบ จำกัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



สหกรณ์ฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ฯ จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานและพัฒนาศักยภาพ

ให้แก่บุคลากร เรื่อง “การบริหารเงินทุนและการลงทุนของสภกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมสภกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด โดยมีนายมานะกุล พรรณเรณู ที่ปรึกษาสภกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 5 ราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย ได้แก่

- **นายพีรวัฒน์ ตั้งสุภาพชน** สมาชิกแผนกซีวิล ณ บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยด้วยอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

- **นางศิริอร สอ้านวงศ์** สมาชิกแผนกพันสภาพการเป็นพนักงาน ณ บ้านพัก อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบมือเท้าชา

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายพงศกร จันท์หอม สมาชิกแผนกอินทรมนตร์ ณ บ้านพัก ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายธนภุต วโรตน์ กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายพิสิษฐ์ ยิ้มวิสัย สมาชิกแผนกบริหาร (เวอร์คชอป) ณ บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากทำการผ่าตัดตา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายเฉลย ชมบุหรีน รองประธานฝ่ายการเงิน และนายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกัน

มอบของเยี่ยมไข้แก่ นางสาวพรรณเพ็ญ พรศรี สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี ที่ทำการสหภาพฯ เนื่องจากป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

อนึ่ง ในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกป่วยทั้ง 5 ราย สภกรณ์ฯ ทำการซื้อของเยี่ยมไข้มอบให้สมาชิกเป็นเงิน คนละ 300 บาท

สภกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดาสมาชิกเสียชีวิต

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมงานศพภรรยาของนายสมยศ นันทาวัง สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบำรุง) และกรรมการสภกรณ์ฯ ณ บ้านเลขที่ 150/1 หมู่ 6 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง และมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500 บาท

ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีมาปนกิจศพและมอบเงินช่วยทำบุญ 1,350 บาท

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมพิธีมาปนกิจศพมารดานายอารีย์ รัตนโสม สมาชิกแผนกพันสภาพการเป็นพนักงาน ณ วัดสายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 1,350 บาท (เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งจากสมาชิกกรณีมารดาเสียชีวิต ทำให้กรรมการฯ ไม่ได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ)



ครบรอบ 37 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ภายหลังจากที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด บริษัทที่ผลิตเส้นใยเรยอนแห่งแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 โดยจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่พนักงานไม่สูงมากนัก จนกระทั่งพนักงานได้รวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น โดยชื่อ สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยการนำของนายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานมาใน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2552

ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 สหภาพแรงงานฯ ได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับบริษัท ไทยเรยอน จำกัด จนทำให้บริษัทได้มีการปรับค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่พนักงานเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก จากการพิจารณาของคณะกรรมการสหภาพฯ พบว่า ในขณะที่พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่พนักงานกลับมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน การที่สหภาพแรงงานฯ เรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ที่สูงขึ้นผลประโยชน์ไม่ได้ตกแก่พนักงานอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ พิจารณาเห็นว่าสมควรทำการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสถาบันการเงินของสมาชิกและพนักงานในการที่จะเป็นแหล่งออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูง และในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินที่สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2525 ของสหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2526 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหภาพแรงงานฯ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขึ้นมา

และได้มีการขอความร่วมมือกับบริษัทให้ความช่วยเหลือในการหักเงินค่าหุ้น เงินกู้และดอกเบี้ยจากพนักงานที่เป็นสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นโดย นาย ที.เช ตู มาตาวัน ประธานบริษัทฯ ได้มีหนังสือตอบรับที่จะหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2526 และสหภาพแรงงานฯ ได้ทำหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด ในวันที่ 26 เมษายน 2526 เพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้

ต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2526 ได้มีการประชุมใหญ่พนักงานผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกและร่วมดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ขึ้นโดย มีสมาชิกเข้าร่วมลงชื่อแจ้งความจำนงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 116 คน และร่วมถือหุ้นจำนวน 28,150 บาท

ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ จำนวน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย นายวิรัช นิตยธีรานนท์ นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายศรายุทธ ยะนา นายสมศักดิ์ ศรีวิไล นางสาวเมตตา แต่งเครือมาศ นางสาวทรงขวัญ หาญคุณากุล นายอนันต์ ทาอุบล นางวิภาวรรณ นิตยธีรานนท์ นางนิลวรรณ สุกระระ นายอารีย์ กระจายแสง นายมานะกุล พรรณเรณู และนายนิมิตร มณีเจริญ โดยได้เลือกตั้งให้

- 1) นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ ประธานคณะผู้ก่อตั้ง
- 2) นายวิรัช นิตยธีรานนท์ รองประธาน คนที่ 1
- 3) นายอารีย์ กระจายแสง รองประธาน คนที่ 2
- 4) นางวิภาวรรณ นิตยธีรานนท์ เภรัญญิก
- 5) นายศรายุทธ ยะนา เลขานุการ

ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำการประกาศจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภท
ออมทรัพย์ หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพร.
73/2526 หมายเลขข้อบังคับที่ กพร. 73/2526
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2526

หลังจากการได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ฯ
แล้ว ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเพื่อทำการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 1 พ.ศ. 2526
ดังนี้ คือ นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ ประธานกรรมการฯ
นายวิรัช นิตยธีรานนท์ รองประธานฯ นายอารีย์
กระจายแสง รองประธานฯ นายสมศักดิ์ ศรีวิไล
เลขาธิการ นางวิภาวรรณ นิตยธีรานนท์ นายศรายุทธ
ยมนา นางทรงขวัญ หาญคุณากุล นายอนันต์ ทาอุบล
นายมานะกุล พรรณเรณู นายนิมิตร มณีเจริญ และ
นายวิชัย ยังประภากร

ในการดำเนินงานระยะแรกของสหกรณ์ฯ
ได้รับความร่วมมือจากพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสมาชิกมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในสหภาพแรงงานฯ โดยมีผู้สมัคร
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ประมาณ 70% ของพนักงานใน
ขณะนั้นเมื่อเริ่มดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้ทำการหัก
เงินค่าหุ้นสมาชิกสะสมไว้ก่อน เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีทุน
เรือนหุ้นจำนวนมากสำหรับการให้สมาชิกกู้

หลังจากที่ได้ดำเนินการมาประมาณ 6
เดือนสหกรณ์ฯ เปิดให้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ
เงินกู้ ฉ.ฉ. ครั้งแรกในวงเงิน 1,500 บาท และต่อมา
ได้ขยายวงเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็น 3,000 บาท
โดยผ่อนชำระคืนภายในเวลา 2 เดือน ต่อมา
สหกรณ์ฯ ได้เปิดให้กู้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก โดยให้กู้
ครั้งแรกเป็นเงินคนละ 7,000 บาท โดยมีผู้ได้รับ
เงินกู้สามัญรุ่นแรก ประมาณ 15 คน แม้จะเป็นเงิน
จำนวนไม่มากนัก แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเงินจำนวนนี้

ได้ช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนทางการเงินได้
เป็นอย่างมากเนื่องจากสมาชิกมีความเดือดร้อน และ
จำเป็นต้องใช้เงินในการชำระหนี้สินนอกระบบเป็น
อย่างมาก เพราะนายทุนที่ปล่อยเงินให้กู้คิดดอกเบี้ย
เงินกู้สูงตั้งแต่ร้อยละ 5 - 10 ต่อเดือน สมาชิกเปียร์
แชรโดยยอมจ่ายดอกเบี้ยสูง เช่น เงินต้น 500 บาท
เปียร์ดอก 300 บาท และบางรายยอมเปียร์ดอกถึง
500 บาทเท่ากับเงินต้น คณะกรรมการฯ จึง
จำเป็นต้องหาเงินทุนให้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อที่จะสามารถ
จ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกได้เพียงพอกับความต้องการ
ของสมาชิก เนื่องจากสมาชิกต้องรอคิวในการกู้เงินใน
แต่ละเดือนโดยในระยะแรกสหกรณ์ฯ จ่ายเงินให้กู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินให้กู้สามัญเดือนละ 1 ครั้ง ใน
การระดมทุนให้แก่สหกรณ์ฯ คณะกรรมการฯ ได้
รณรงค์ให้พนักงานที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ รณรงค์ให้สมาชิกถือหุ้นสูงกว่า
อัตราที่สหกรณ์ฯ กำหนดเปิดเงินรับฝากออมทรัพย์
และ เงินฝากประจำ โดยการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า
“เดือนแห่งการสมัครเป็นสมาชิกใหม่” “เดือนแห่ง
การเพิ่มค่าหุ้น” และ “เดือนแห่งการเปิดบัญชีใหม่”
นอกจากนั้นสหกรณ์ฯ ยังได้ทำการเปิดรับเงินฝากและ
ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นจนสหกรณ์ฯ
มีเงินทุนในการดำเนินงานเพียงพอต่อการให้บริการ
แก่สมาชิก และมีทุนดำเนินงานจำนวนมากจนถึง
ปัจจุบัน



รายงานกิจการประจำเดือน มิถุนายน 2563

(MONTHLY REPORTS JUNE 2020)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

1. จำนวนสมาชิก Membership	1,239	คน	Pr
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital	376,032,700.00	บาท	Baht
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา	18,055,123.11	บาท	Baht
Savings deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	3,540,394.98	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	3,387,734.55	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	18,207,783.54	บาท	Baht
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา	146,295,242.65	บาท	Baht
Special deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	10,245,931.36	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	2,681,848.43	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	153,859,325.58	บาท	Baht
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา	8,230,700.00	บาท	Baht
Education Fund deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	453,142.70	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	255,242.70	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	8,428,600.00	บาท	Baht
6. ทุนสำรอง Compulsory reserve	35,558,469.18	บาท	Baht
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by	791,975.40	บาท	Baht
laws, regulation and other			

8. ถือหุ้น ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)	51,000,000.00	บาท	Baht
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks	13,087,665.96	บาท	Baht
10. เงินฝากสหกรณ์อื่น Deposits in other Co-operatives	185,968,414.51	บาท	Baht
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month	348,930,023.40	บาท	Baht
❖ ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month	27,132,100.00	บาท	Baht
❖ รับชำระคืนระหว่างเดือน Loans repayment form members in this month	26,245,182.48	บาท	Baht
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members	349,816,940.92	บาท	Baht
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น Loans to other cooperatives	1,250,107.92	บาท	Baht
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans	9,499,056.76	บาท	Baht
14. รายได้เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 Revenue in January - June 2020	10,162,237.54	บาท	Baht
15. รายจ่ายเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 Expenses in January - June 2020	3,429,164.05	บาท	Baht
16. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย Total income (Approximated)	6,733,209.49	บาท	Baht

สมาคมอาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ
(สสอป.)

กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายกฤษณชัย
สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชุดที่
2 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมี พ.ต.ท.
สุพิศ แจ็งสว่าง ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
อ่างทอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชุดที่
2 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันจันทร์ที่
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และรายงานการประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชุดที่
2 ครั้งที่ 9 (วาระพิเศษ) วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

- มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม 2563 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน
มกราคม 2563 จำนวน 12,757.66 บาท รายรับ
10,031.15 บาท รายจ่าย 17,507.00 บาท เงิน
คงเหลือยกไปเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 5,281.81
บาท (เงินในธนาคาร 261.81 บาท เงินสดในมือ
5,020.00 บาท)

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 2 เรื่อง
- รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดอ่างทอง และประเทศไทย
- มีมติให้ทำหนังสือแจ้งรายชื่อเปลี่ยนแปลง
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทองให้กับ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทราบไทยเพื่อทำ
การแต่งตั้งต่อไป

ที่ปรึกษา กรรมการและผู้จัดการฯ เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายศรีโพธิ์

วายุพัทธร ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จำกัด นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการสหกรณ์ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนายกฤษณชัย
สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่
7/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ต.ย่านซื่อ
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายชยพล เนตร์พล-
ตรี ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่
6/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 วันอังคารที่ 1
มีนาคม 2563

- มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2563 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนกุมภาพันธ์
2563 จำนวน 134,976.23 บาท ไม่มีรายรับ รายจ่าย
770 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนมิถุนายน 2563
จำนวน 134,206.23 บาท

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 1 เรื่อง
- มีมติรับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์
- รับทราบปัญหาของสหกรณ์สมาชิก 1
สหกรณ์
- รับทราบข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
รวม 4 เรื่อง

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายศรีโพธิ์ วายุพัทธร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขาธิการ และนายวิรัตน์ ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (อาคาร สธ.สอ.) ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพัทธร นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม



- ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 21 เรื่อง (หนังสือเข้า)

- มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 14 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน รวม 15 เรื่อง

- รับทราบจำนวนศูนย์ประสานงาน 65 ศูนย์ สมาชิก 6,258 คน โดยมีสมาชิกมาจากเดือน เมษายน 2563 จำนวน 6,258 คน สมาชิกใหม่ รอบ 5/2563 (ได้รับความคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) จำนวน 19 ราย สมาชิกเสียชีวิต 6 คน สมาชิก ลาออก 13 คน

- รับทราบจำนวนสมาชิก 3 สมาคมฯ ได้แก่ สสอ.รท. (ราชการ) จำนวน 28,587 คน สสอ. (รัฐวิสาหกิจ) จำนวน 21,367 คน และ สสอป. จำนวน 6,258 คน รวมสมาชิก 3 สมาคมฯ 56,212 คน

- รับทราบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 6/2563 (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2563) จำนวน 10 ราย

- รับทราบผลการตรวจบัญชีของนาง หทัยรัตน์ นิมิตรพงศ์พร ผู้ตรวจบัญชีสมาคมฯ

- อนุมัติงบประมาณเงินสมาคมฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

- อนุมัติรับสมาชิกใหม่ รอบ 7/2563 (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2563) จำนวน 11 คน

- อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้รับเงิน สงเคราะห์ของสมาชิกสมาคมฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวม 4 ราย โดยเป็นสมาชิกสังกัดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด (มหาสารคาม) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหชีพเมืองสองแคว จำกัด (พิษณุโลก) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแพรรด้า จิวเวลรี่ จำกัด (กรุงเทพฯ) และศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จำกัด (ตรัง)

- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ จำนวนหลายเรื่อง



สวัสดิ์ศรีรับ “แอดวอเนเจอร์” ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มาพบกับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ @@@##@@@

ขอแสดงความยินดีกับ **คุณธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน** ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น **ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการแรงงาน (คุณสุเทพ อ้วน)** สภาผู้แทนราษฎร นับว่าเป็นกรรมการสหภาพฯ คนแรกของพวกเราที่ได้รับตำแหน่งที่สำคัญในครั้งนี้นี้ครับ @@@##@@@ กำลังกลายเป็นเกษตรกรไปแล้ว สำหรับ **คุณกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์** ลงทุนซื้อต้นอินทผลัม อายุ 3 ปี รวม 4 ต้น เพื่อให้ปีหน้าต้นอินทผลัมจะติดผล สามารถขายได้เลยครับ @@@##@@@ เช่นเดียวกัน **คุณสุทัศน์ เอี่ยมแสง** ทำการปลูกต้นกล้วยในที่ดินหลายไร่ ได้ผลผลิตเมื่อไรอย่าลืมเอามาแจกกันบ้างนะครับ @@@##@@@ เห็นรูปปรอดติดสติ๊กเกอร์สวยงาม **คุณอนุพงษ์ สุขสมคบ** บอกว่าต้องไปขอเงินภรรยามาติดสติ๊กเกอร์แล้ว ไม่ทราบว่าภรรยาจะยอมให้หรือไม่ครับ @@@##@@@ หลังจากที่ไปเที่ยวไหนไม่ได้เพราะไวรัสโควิด-19 ระบาด ตอนนี้รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวได้แล้ว **คุณไพโรจน์ แสงมะหมัด** และครอบครัวนั่งเครื่องบินไปเที่ยวจังหวัดกระบี่ และภูเก็ต เรียบร้อยแล้วครับ @@@##@@@ ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อนสมาชิกหลายท่าน เดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ กัน เช่น **คุณศักดิ์ชัย อยู่สุข** และครอบครัวพากันไปเที่ยวเขา คือ ในขณะที่ **คุณวัชร - คุณนภาพรณ ป่าพฤษา** **คุณพัชรिता ไพจิตรจินดา** และ**คุณอารีย์ จันทรโคตร**

พากันไปเที่ยวหมู่บ้านไร่แผ่นดิน จ.จันทบุรี ครับ @@@##@@@ สำหรับ **คุณพรพรรณ เจริญศรี** (สมาชิกโรงงานหนองแค) เดินทางไปเที่ยวเขาค้อ เช่นกันครับ @@@##@@@ ต้นแก้วมังกรที่ **คุณมยุรี บัวชุม** ปลูกไว้ที่บ้านกำลังออกผลเต็มต้น เจ้าของบอกว่าต้องรีบเก็บผล เพราะถ้าเก็บช้า กระรอกจะมาเจาะกิน ไม่ทราบว่ามีมาแจกเพื่อน ๆ บ้างไหมครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณศิริทิพย์ ม่วงศรีจันทร์** เนื่องในโอกาสเปิดร้านเสริมสวยอยู่แถวโอท็อป ก่อนข้ามสะพานไปวัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง ขอเชิญเพื่อน ๆ ช่วยกันไปอุดหนุนด้วยนะครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณวิฑูร ควบ่ำเรอ** ที่ทำการตกแต่งห้องนอนใหม่ และมีกำหนดการจะเข้าไปนอนห้องนอนใหม่ในเร็ววันนี้ครับ @@@##@@@

ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ 3 ท่านที่ป่วย สหกรณ์ฯ ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่ **คุณหวาน รอดยิ่ง** **คุณธนพล สุขโรจน์** และ **คุณรัตนพันธ์ เชื้อเมืองพาน** ทั้งนี้มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยการนำของ **คุณวิรัตน์ ชูจิตต์** ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิกทั้ง 3 ท่าน เป็นเงินคนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ด้วยครับ @@@##@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ **คุณศิริอร สอ้านวงศ์** ที่สูญเสียบิดาไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ @@@##@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ **คุณสุพรรณษา ปันดำ** ที่สูญเสียเพื่อนไปในเวลาใกล้เคียงกันครับ @@@##@@@ กลับมาทำงานแล้ว สำหรับ **คุณสามารถ ไทยเดช** หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุตกบันไดขณะทำงาน ก็ให้สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็วครับ @@@##@@@

ขออนุโมทนาบุญกับ **คุณวัชร ทวีคุณ** เนื่องในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรมวัดข้าง ถนนสายเอเชีย นอกจากนั้นยังนำหนังสือสวดมนต์ของวัดมาจำหน่ายเล่มละ 80 บาท ติดต่อซื้อได้ที่คุณแมวศรี ๐๑๑##๐๑๑ ฝากประชาสัมพันธ์มาจาก **คุณสุทัศน์ เอี่ยมแสง** เลขานุการ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนว่า มูลนิธิฯ จะทำการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการจัดกิจกรรมให้แก่มูลนิธิ ในวันที่

25 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 17 การก่อตั้งมูลนิธิฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านร่วมเป็นกรรมการทอดผ้าป่าโดยพร้อมเพรียงกันครับ กรรมการผ้าป่าบริจาค ท่านละ 100 บาท รองประธานฯ บริจาค 500 บาท และประธานฯ บริจาค 1,000 บาท ๐๑๑##๐๑๑ พบกันฉบับหน้า ๐๑๑##๐๑๑ สวัสดิ์ครับ ๐๑๑##๐๑๑



➡ เฉลยคำถามประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่

1. สหกรณ์ฯ พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่เท่าไร??

คำตอบ 22 กรกฎาคม 2563 - 7 ตุลาคม 2563

2. สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือเหตุวาทภัยให้แก่สมาชิก 5 ท่าน ใครบ้าง?? (เขียนเฉพาะชื่อ)

คำตอบ ณ์รัฐภูมิ, พรประเสริฐ, อรอนงค์, จักรพันธ์, ไอยลดา

3. สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้เงินเพื่อทุนการศึกษาบุตร ในระดับการศึกษาใดบ้าง เป็นยอดเงินเท่าใด??

คำตอบ 1. อนุบาล - ประถม กู้ได้ 20,000 บาท
2. มัธยม - ปวช. กู้ได้ 30,000 บาท

3. ปวส - ปริญญา กู้ได้ 50,000 บาท สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล มีดังนี้ คือ

1. นายปรีชา ขำสถิตย์
2. นายณ์รัฐภูมิ พวงมณี
3. นายสมนึก จิตตวิบูล
4. นายอภิชาติ ทองประสาน
5. นางจันทนา ขำสถิตย์

ติดต่อขอรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญสมาชิกร่วมตอบคำถาม และส่งคำตอบได้ที่ทำการสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ในกรณีที่มีผู้ตอบถูกเกินกว่า 5 ท่าน จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ตอบคำถามถูกรวม 5 รางวัล ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดิ์ครับ

คำถามสำหรับคอลัมภ์ "หน้านี้มีรางวัล" ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้แก่

1 สหกรณ์ฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์อ้อมทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่เท่าไร??

คำตอบ

2 รายได้สุทธิประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นเงินจำนวนเท่าใด??

คำตอบ

3 สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกท่านใดบ้าง??

คำตอบ.....

.....

ชื่อ-สกุล.....

สมาชิกแผนก.....



“บัญญัติ 4 ประการ เอาตัวรอดด้านการเงิน” วันที่วิกฤตโควิด-19 กระทบเงินในกระเป๋า

ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด “การบริหารจัดการเงิน” ถือเป็นด้านหน้าที่เราทุกคนสามารถทำได้ เพื่อประคองตัวเองให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้

คำแนะนำจากโค้ชหนุ่ม **จักรพงษ์ เมษพันธุ์** ที่เราทุกคนสามารถทำได้ในวันนี้คือ “บัญญัติ 4 ประการ เอาตัวรอดด้านการเงิน”

1. วางแผนทางการเงิน 6 - 12 เดือน การวางแผนไม่ได้หมายความว่า เราใช้จ่ายไปเท่าไรแล้วค่อยมาทำ แต่คือการประเมินล่วงหน้าว่า เรามีรายได้หรือรายจ่ายประจำอะไรบ้าง ถ้าผลรวมในแต่ละเดือนออกมาแล้วเป็นบวก ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าบัญชีติดลบ ต้องมาคิดว่าสามารถลดอะไรได้บ้าง

ขณะเดียวกันคนที่การเงินไม่ติดลบก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังอยู่ดี หลายคนอาจมีคำถามว่า ช่วงเวลานี้เหมาะไหมที่จะซื้อของชิ้นใหญ่อย่างบ้านหรือรถยนต์ โค้ชหนุ่มบอกว่า เราไม่สามารถที่จะห้ามซื้อได้เลย เพราะหลายคนมีความจำเป็น แต่ได้แนะนำวิธีคิด 3 ข้อ คือ 1. ต้องคำนวณดูว่ามียอดผ่อนเท่าไรแล้วเราไหวไหม 2. ถ้ารายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนัก เช่น ท่องเที่ยว ก็อาจต้องชะลอไปก่อน 3. มีเงินสำรองพอหรือเปล่า

“สิ่งสำคัญคือ อย่าหลอกตัวเอง พอซื้อของชิ้นใหญ่ที่คนอยากได้ ก็หลอกตัวเองว่าไหว เรื่องที่ต้องดูคือ มีเงินสำรองที่จะผ่อนได้อย่างน้อย 1 ปีไหม อย่างมองเป็นระยะสั้น 5 - 6 เดือนอย่างเดียว”

2. จัดการด้านรายจ่าย เมื่อรายรับคุมยากกว่ารายจ่าย สิ่งที่เราต้องทำคือ จัดการเรื่องรายจ่ายคนในครอบครัวต้องมาคุยกันว่า มีรายจ่ายอะไรที่ต้องปรับกัน ถ้าเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดได้ก็ขอให้ลด แต่ถ้าเป็นรายจ่ายที่จำเป็น เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ก็สามารถเดินเข้าไปคุยกับธนาคาร เพื่อหาทางออกร่วมกัน

“ตอนนี้ธนาคารจะรักเรามาก มีคำกล่าวว่า คุยก่อนเรียกว่า ‘เจรจา’ คุยทีหลังเรียกว่า ‘ข้ออ้าง’ ดังนั้น หากเรามีปัญหารายได้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถเดินเข้าไปคุยกับธนาคาร เพื่อหาทางออกร่วมกัน แจ้งว่ามีปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งตอนนี้มีมาตรการทั้งการพักชำระเงินต้น จ่ายแค่ดอกเบี้ย โดยเตรียมเอกสารไปยืนยันว่า รายได้เราได้รับผลกระทบจริงๆ”

ทั้งนี้ หลายคนอาจจะกังวลว่า เมื่อไปเจรจารายการชำระหนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเครดิตบูโรไหมยืนยันว่าไม่มีผล เพราะไม่ใช่การผิดนัดชำระ เป็นการเข้าเงื่อนไขพิเศษในสถานการณ์พิเศษ

3. หารายได้เพิ่ม โดยการนำทักษะที่เรามีมาประเมินว่า ความสามารถของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ด้วยวันนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพออีกแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องมองในช่วงเวลานี้คือ ขอให้ทำออกไปก่อน ไปเจอคน ไปเจอลูกค้า แล้วโอกาสจะตามมา

4. ให้ระมัดระวังเรื่องการหลอกลวง โดยเฉพาะการลงทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนเยอะๆ ให้มองข้ามไปได้เลย

“การหลอกลวงเรื่องแบบนี้ไม่ได้มาในช่วงที่เศรษฐกิจดี แต่มักจะมาในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี อยากให้ระมัดระวังไว้เยอะๆ” โค้ชหนุ่มกล่าวทิ้งท้าย

ติดตามถ่ายทอดสด: #ฝ่าวิกฤตโควิด19 แนวทางแก้วิกฤตรายได้และหนี้ จากโควิด-19 ได้ที่นี่ Thestandard.co/coronavirus-coverage

" อ้อ! ฉันก็คิดอย่างนั้นแหละ.. ถ้าใครคิด-ๆ ยัง
 ยืนไม่ไหวสักวัน ๖๖๖ บริษัทยาของบลัดเจอร์
 พยายามฆ่าคน.. ถ้าบริษัทพวกเรามีโชคได้รอด!
 ๙๙๙.๙๙๙.. ๙๙๙.๖๖๖!!!!



" ถ้าว่า บริษัทจากบลัดเจอร์ มีคนบอกคือ
 ..สทกรณจะพอหักภาษี: !!



ภาพกิจกรรมสภกรณ์



รองประธานและผู้จัดการฯ มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่ นายอวัช นาควัน (29 พฤษภาคม 2563)



ประธานและเจ้าหน้าที่สภกรณ์ฯ ทำการเยี่ยมใจ นายพิรุวัฒน์ ตั้งสุภาพชน ที่บ้านพัก ต.หัวไผ่ (1 มิถุนายน 2563)



กรรมการฯ เป็นเจ้าภาพฝังพระสวดศพภรรยา นายสมยศ นันทาวัง ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง (13 มิถุนายน 2563)



กรรมการฯ เยี่ยมใจนางสาวพรณเฑียร พรศิริ ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานฯ (19 มิถุนายน 2563)



นายก สสอ. เป็นวิทยากรในการสัมมนาของ สส.ช.สอ. ที่โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (26 มิถุนายน 2563)



สภกรณ์ฯ จัดอบรม “การบริหารเงินทุนและการลงทุนของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ” แก่กรรมการฯ (26 มิถุนายน 2563)